



เอกสารข่าว

คณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕ คณะอนุกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม

ในคณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา

ได้มีการประชุม (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕

เพื่อพิจารณาศึกษา (ร่าง) รายงานการพิจารณาศึกษาเรื่อง

ปัญหาน้ำเสียชุมชน



มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะของ (ร่าง) รายงานการพิจารณาศึกษาเรื่อง ปัญหาน้ำเสียชุมชน สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งประสบปัญหาขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเดินระบบและการบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย เนื่องจากการบำบัดน้ำเสียจำเป็นต้องใช้ผู้ปฏิบัติงานที่มีความชำนาญโดยเฉพาะ นอกจากนี้ บุคลากรที่ปฏิบัติงานแทนส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ด้านการจัดการน้ำเสีย หรือขาดทักษะด้านการเดินระบบและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียโดยตรง

ข้อเสนอแนะ : ควรมอบหมายเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญ ในการบริหารจัดการระบบที่ผ่านการอบรมเฉพาะด้านและมีวุฒิการศึกษาเกี่ยวข้องกับการจัดการน้ำเสียโดยเฉพาะกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการมอบหมายผู้รับผิดชอบดูแลระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชนให้ชัดเจน ไม่ซ้ำซ้อนงานอื่น รวมทั้งเสริมสร้างสมรรถนะและพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการ มีทักษะ ความรู้ ความสามารถในการดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสีย และดูแลบำรุงรักษา

๒) ขาดแคลนงบประมาณสนับสนุนด้านการจัดการน้ำเสีย

ข้อเสนอแนะ : ควรนำหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย และผู้รับผลประโยชน์เป็นผู้จ่ายมาใช้ปฏิบัติอย่างจริงจังและผลักดันให้มีการจัดเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสียอย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความเป็นธรรมแก่ชุมชนและประชาชนด้วย ทั้งนี้ โดยอาจจะเก็บรวมกับค่าน้ำประปา ซึ่งจะต้องมีการกำหนดกฎหมายขึ้นมารองรับด้วย ซึ่งจะทำให้การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียมีประสิทธิภาพมากขึ้น



เอกสารข่าว

คณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา



๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังไม่มี การออกเทศบัญญัติและจัดเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสียอย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้ไม่มีรายได้เพียงพอในการบริหารจัดการน้ำเสียชุมชน

ข้อเสนอแนะ : ควรออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสีย พร้อมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจและยินดีชำระค่าบริการบำบัดของประชาชน เพื่อนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ปรับปรุง หรือเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ

๔) ขาดความชัดเจนในด้านการบังคับใช้กฎหมายโดยเฉพาะกฎหมายหรือข้อบังคับด้านการจัดเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสียที่ควรเป็นนโยบายที่ชัดเจนจากภาครัฐ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติตามหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย

ข้อเสนอแนะ : ควรทบทวนปรับปรุงกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน้ำเสียชุมชนให้ชัดเจน เพื่อให้หน่วยงานเอกชนสามารถเข้ามาร่วมลงทุนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนได้





เอกสารข่าว

คณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา

๕) ขาดการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และข้อเท็จจริงแก่ชุมชนและประชาชน รวมทั้งการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและร่วมตัดสินใจดำเนินการจัดการน้ำเสีย ตลอดจนการสร้างการมีส่วนร่วมดำเนินการ ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน

ข้อเสนอแนะ : ควรเปิดโอกาสให้ชุมชนและประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมรับรู้ตั้งแต่ต้นทาง ร่วมกันแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ ร่วมตัดสินใจ ดำเนินการติดตามตรวจสอบและเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม และป้องกันปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น นอกจากนี้ กระทรวงวัฒนธรรมต้องส่งเสริมให้มีการแทรกความเข้าใจในหลักการ PPP (Polluter Pays Principle) และหลักการ BPP (Beneficiary Pays Principle) ในอุตสาหกรรมบันเทิง (บทภาพยนตร์ บทละคร) เหมือนต่างประเทศ เช่น ประเทศเกาหลี ซึ่งได้ผลดีในระยะยาว

